

Florida: Các Dự Án Quận Franklin

Đề Án Phục Hồi Sớm thuộc Giai Đoạn III

MỒ TẢ DỰ- ÁN

Ban Quản Trị Đánh Giá Thiệt Hại Tài Nguyên The *Deepwater Horizon* đề xuất bảy dự án về giải trí tại Quận Franklin. Do vụ tràn dầu Deepwater Horizon, việc thường ngoạn các tài nguyên thiên nhiên ở vùng Cán Xong Florida của công chúng đã không còn nữa hoặc bị hạn chế rất nhiều. Bảy dự án này về dịch vụ giải trí tìm cách nâng cao và/hoặc tăng cường sử dụng và/hoặc thường ngoạn của công chúng đối với các nguồn lợi thiên nhiên này.

Đề Xuất Cải Tạo Công Viên và Dốc Thả Thuyền Quận Franklin: Dự Án Bờ Dốc Thả Thuyền Abercrombie sẽ xây thêm các ụ tàu tại cơ sở hạ tầng Abercrombie hiện có.

Đề Xuất Cải Tạo Công Viên và Dốc Thả Thuyền Quận Franklin: Dự Án Công Viên Mặt Nước sẽ nâng cấp nơi đậu xe và các ụ buộc tàu gần kề tại Waterfront Park ở Apalachicola. Ngoài ra, sẽ nâng cấp một tòa nhà hiện có tại công viên làm trung tâm thông tin và văn phòng điều hành bến tàu.

Đề Xuất Cải Tạo Công Viên và Dốc Thả Thuyền Quận Franklin: Dự Án Công Viên Indian Creek sẽ xây các nhà vệ sinh, gắn kết chúng vào hệ thống nước thải trung tâm hiện có ở gần đó, và sửa lại dốc thả tàu thuyền, vách ngăn và chỗ đậu xe tại dốc thả tàu hiện có ở Công Viên Indian Creek.

Dự Án Nâng Cấp Công Viên và Dốc Thả Tàu Thuyền của Quận Franklin: Dự Án Cải Tạo Cầu Câu Cá tại Eastpoint sẽ xây các phòng vệ sinh và một bể phốt tại nơi Cầu Câu Cá Eastpoint công cộng hiện nay.

Đề xuất Nâng Cấp Các Công Viên và Dốc Thả Tàu Thuyền của Quận Franklin Dự Án Nâng Cấp Cầu Câu Cá Tại Đảo St. George sẽ xây thêm các nhà vệ sinh và một bể phốt, và cải tạo các tấm vách hiện có tại Cầu Câu Cá Đảo St. George.

Dự Án Các Khu Vực Giải Trí Tại Công Viên Bald Point Của Tiểu Bang được đề xuất sẽ xây dựng các mái che để cắm trại, các lối đi lát ván, và một nhà vệ sinh với hệ thống xử lý bằng khí và bãi thả tại Công Viên Bald Point của Tiểu bang ở Alligator Point. Ngoài ra, một lối đi lát gỗ và một ụ tàu nổi dùng cho việc hạ ca-nô/xuồng sẽ được xây tại công viên này.

Dự Án Cải Thiện Khả Năng Quan Sát Thú Hoang và Đánh Cá Tại Khu Vực Môi Trường và Động Vật Hoang Dã Sông Apalachicola, vùng Cash Bayou và Bãi Sand Beach như đề xuất sẽ làm một lối đi lát gỗ trên 1/4 đường mòn có chú giải tại Sand Beach và một điểm quan sát cá và thú hoang cùng bãi đậu xe kèm theo tại Cash Bayou.

ƯỚC TÍNH CHI PHÍ

Dự Án Cải Tạo Công Viên và Lối Thả Thuyền Quận Franklin: \$1,771,385.

Dự Án Các Khu Vực Giải Trí Công Viên Bald Point Của Tiểu Bang: \$470,800.

Florida: Các Dự Án của Quận Franklin

ƯỚC TÍNH CHI PHÍ

Dự án Cải thiện Khả Năng Quan Sát Thú Hoang và Đánh Cá Tại Khu Vực Môi Trường và Động Vật Hoang Dã Sông Apalachicola, vùng Cash Bayou và Bãi Biển Sand Beach: \$262,989.

ĐỂ LẤY THÊM THÔNG TIN, HÃY LIÊN HỆ VỚI

Kendra Parson

Quản lý Các Vấn Đề Công Chúng vùng Gulf Coast

Bộ Bảo Vệ Môi Trường Của Florida

Kendra.Parson@dep.state.fl.us (850) 245-2197

